

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียน และทั้งยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานการศึกษาของชาติอย่างกว้างขวาง

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิชาการ ด้านการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ มีผลงานในการแต่งตำราและเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ได้ทำหน้าที่บริหารระดับสูง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างดีและที่สำคัญคือ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการสอนทางไกลสมบูรณ์แบบแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเปิดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นผู้บุกเบิกการจัดบริการทางวิชาการในรูปของการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชนทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นผู้มีส่วนในการเป็นผู้นำทางความคิดและทางด้านบริหารการศึกษา โดยเป็นแกนนำในการปฏิรูปการศึกษาและแก้ปัญหาการศึกษาที่สำคัญๆ และเมื่อมีวิกฤตการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาที่ใดก็มักจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เข้าไปดำเนินการแก้ปัญหา จนกระทั่งหน่วยงานนั้นผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปด้วยดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บุกเบิกโครงการความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียน เป็นผู้ริเริ่มงานพัฒนาเยาวชนโดยการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเสริมสมองร่วมกับภาคเอกชน เป็นผู้บุกเบิกงานค่ายอาสาสมัครซึ่งถือเป็นงานพัฒนาสังคมที่สำคัญสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นกรรมการจัดตั้งหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้รักษาการอธิการบดีในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑ ได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้รุดหน้า จนมีหน่วยงานระดับคณะเกิดขึ้นถึง ๗ หน่วย นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อกันถึง ๓ วาระ เป็นเวลา ๖ ปี นับว่าเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอเนกประการ สมควรได้รับยกย่องให้ได้รับพระราชทานปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป